

THÔNG TƯ số 95-TTg ngày 11-3-1961 về chính sách đối với quân nhân phục vụ theo chế độ nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ.

Căn cứ luật nghĩa vụ quân sự, hàng năm những công dân từ 18 đến 25 tuổi đủ điều kiện đều được gọi ra nhập ngũ trong thời gian đã định.

Trong thời gian tại ngũ, những quân nhân này được huấn luyện về chính trị, quân sự, văn hóa, về ý thức tổ chức và kỷ luật, do đó đã góp phần cống hiến của mình vào công cuộc xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng.

Đề động viên mọi quân nhân khi xuất ngũ trở về với đồng ruộng, nhà máy, cơ sở, trường học, có thể phát huy được những truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt nam, và trở thành những lực lượng tiên tiến trong sản xuất, trong công tác, trong học tập, trong việc xây dựng lực lượng hậu bị ở địa phương, nay quy định chính sách đối với các quân nhân phục vụ theo chế độ nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ như sau :

I. ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN XUẤT NGŨ SAU KHI HẾT HẠN TẠI NGŨ

1. Sau khi xuất ngũ, bản thân mỗi quân nhân phải tìm cách nhanh chóng ổn định sinh hoạt của mình. Nếu không tự giải quyết được, thì phải báo cáo với Ủy ban hành chính địa phương và Ủy ban hành chính địa phương có nhiệm vụ giúp đỡ sắp xếp việc làm trong một thời gian ngắn.

2. Đối với những người, trước khi nhập ngũ, là học sinh, nay muốn tiếp tục việc học, thì được chăm sóc về tuổi học, được ưu tiên xét vào các trường trước đây đang học hoặc các trường ở nơi cư trú mới, theo trình độ văn hóa đã học ở trong quân đội do đơn vị chứng nhận. Nếu trước khi nhập ngũ là học sinh trường chuyên nghiệp hoặc sinh viên trường đại học chưa tốt nghiệp, nay muốn tiếp tục học, thì được xét và chiếu cố để được tiếp tục học.

3. Nếu là thương binh hoặc bị tai nạn mất sức lao động, thì được hưởng mọi quyền lợi quy định cho thương binh hoặc được trợ cấp mất sức lao động như những quân nhân tình nguyện theo chế độ hiện hành.

4. Khi xuất ngũ được trợ cấp như sau :

a) Tiền tàu, xe, tiền công tác phí, tiền ăn (gạo, thức ăn, củi, muối) từ đơn vị về đến nhà và tiền phụ cấp tiêu vật đến hết tháng.

b) Cứ mỗi năm phục vụ tại ngũ, thì được trợ cấp nửa tháng sinh hoạt phí (tiền ăn, quân trang và phụ cấp tiêu vật).

c) Nếu hết hạn phục vụ tại ngũ mà đang ốm đau nặng, thì được điều trị cho đến khi bệnh căn bản đã khỏi mới xuất ngũ. Nếu khi về sức còn yếu hoặc bị bệnh lâu năm, thì ngoài số tiền trợ cấp nói ở

điểm b trên đây có thể được trợ cấp thêm một khoản tiền bồi dưỡng hằng từ 1 đến 2 tháng sinh hoạt phí (tiền ăn, quân trang, phụ cấp tiêu vật) do quân y sĩ đề nghị và thủ trưởng cấp Trung đoàn hoặc cấp tương đương trở lên chuẩn y.

d) Được mang theo tất cả các thứ quân trang đã được phát trừ quân dụng và ba-lô (ba-lô quân đội sẽ thu lại và thay bằng ba-lô vải thường).

Các hạ sĩ quan và binh sĩ tái đăng khi xuất ngũ đều được hưởng các quyền lợi trên đây.

II. ĐỐI VỚI CÁC QUÂN NHÂN CHƯA HẾT HẠN PHỤC VỤ TẠI NGŨ MÀ PHẢI XUẤT NGŨ VÌ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG

1. Nếu bị thương, bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ, không thể tiếp tục tại ngũ được, phải xuất ngũ trước thời hạn phục vụ, thì được hưởng tất cả các quyền lợi đã quy định ở mục I trên đây. Đề chiếu cố đến các quân nhân này, khi tính tiền trợ cấp, người nào đã phục vụ tại ngũ chưa được một năm cũng tính là một năm, chưa được hai năm cũng tính là hai năm, chưa được ba năm cũng tính là ba năm, v. v. . .

2. Nếu vì ốm đau, yếu sức hoặc vì lý do chính đáng nào khác mà phải xuất ngũ trước thời hạn thì được hưởng các quyền lợi sau đây :

a) Được cấp tiền tàu xe, tiền công tác phí, tiền ăn (gạo, thức ăn, củi, muối) từ đơn vị về đến nhà và tiền phụ cấp tiêu vật đến hết tháng.

b) Được một khoản tiền trợ cấp tính như sau :

— Đã phục vụ tại ngũ được từ 6 tháng đến dưới 1 năm thì được cấp 1/4 tháng sinh hoạt phí (ăn, quân trang, phụ cấp tiêu vật). Chưa phục vụ tại ngũ đủ 6 tháng thì không có trợ cấp.

— Đã phục vụ tại ngũ được từ 1 năm đến dưới 2 năm thì được cấp 1/2 tháng sinh hoạt phí (ăn, quân trang, phụ cấp tiêu vật).

Những quân nhân thuộc các quân chủng, binh chủng mà thời hạn phục vụ tại ngũ quy định là trên 2 năm, nếu :

— Đã phục vụ tại ngũ được từ 2 năm đến dưới 3 năm thì được cấp 1 tháng sinh hoạt phí (ăn, quân trang, phụ cấp tiêu vật).

— Đã phục vụ được từ 3 năm đến dưới 4 năm thì được cấp 1 tháng rưỡi sinh hoạt phí (ăn, quân trang, phụ cấp tiêu vật).

c) Được cấp quân trang như sau :

— Đã phục vụ tại ngũ dưới 1 năm thì được mang theo một bộ quần áo, 1 mũ cứng, một thắt lưng con, 1 đôi giày ngắn cổ, 1 áo trấn thủ, 1 chăn cũ, quần áo lót, khăn mặt, tất.

— Đã phục vụ tại ngũ từ 1 năm đến dưới 2 năm thì được mang theo toàn bộ quần áo và giày đã cấp phát, 1 mũ cứng, 1 thắt lưng con, 1 áo trấn thủ, 1 chăn, 1 chăn đang dùng, quần áo lót, khăn mặt, tất.

— Những quân nhân thuộc các quân chủng, binh chủng mà thời hạn phục vụ tại ngũ quy định là phải trên 2 năm, nếu đã phục vụ được 2 năm, vì lý do chính đáng mà xuất ngũ trước thời hạn, thì được cấp quân trang theo điều d mục I.

III. ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN BỊ KỶ LUẬT NẶNG PHẢI LOẠI RA KHỎI QUÂN ĐỘI

Những quân nhân bị kỷ luật nặng phải loại ra khỏi quân đội thì được cấp tiền tàu, xe, tiền ăn (gạo, thức ăn, muối, củi) từ đơn vị về đến nhà, được phát 1 bộ thường phục, 1 đôi giày ngắn cổ, 1 nón hay 1 mũ lá, 1 áo trấn thủ hoặc 1 áo vệ sinh, và được mang theo quần áo lót, khăn mặt, tất đã cấp phát.

Chính sách này được áp dụng cả đối với các quân nhân phục vụ theo chế độ nghĩa vụ quân sự trong lực lượng Công an nhân dân vũ trang khi xuất ngũ.

Hà nội, ngày 11 tháng 3 năm 1961

Thủ tướng Chính phủ

PHẠM VĂN ĐỒNG

THÔNG TƯ số 96-TTg ngày 11-3-1961 về công tác tổ chức tham quan cho cán bộ và đồng bào miền núi.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Các Bộ,
Các Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh.

Qua 3 năm thực hiện chủ trương tổ chức các cuộc tham quan cho cán bộ và đồng bào các dân tộc, chúng ta đã thu được một số kết quả là đã góp phần làm cho các công tác ở miền núi được phát triển và sự đoàn kết giữa các dân tộc được tăng cường hơn trước.

Song trong lúc thực hiện, do chưa quán triệt mục đích của công tác tham quan, do việc tổ chức chưa được chu đáo, nên kết quả cũng bị hạn chế một phần.

Để công tác này phục vụ được yêu cầu của công tác miền núi trong thời gian tới, Thủ tướng bổ sung thêm một số điểm vào các thông tư số 3.242-NC ngày 23-4-1957 và số 2.222-NC ngày 4-6-1959.

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC TỔ CHỨC THAM QUAN

Việc tổ chức tham quan chủ yếu nhằm mục đích làm cho cán bộ, đồng bào miền núi được mắt thấy, tai nghe những thành tựu xây dựng và được học tập những kinh nghiệm thực tế tốt ở các địa phương để về xây dựng địa phương mình, đồng thời nhằm tăng cường mối quan hệ và sự đoàn kết giữa các dân tộc, phát huy tinh thần phấn khởi hăng hái thi đua vươn lên của các dân tộc.

II. HƯỚNG THAM QUAN

Để đáp ứng được mục đích yêu cầu trên, từ nay cần chú trọng tổ chức tham quan ngay tại địa phương hay giữa các vùng dân tộc với nhau là chính. Phải chọn các cơ sở tham quan thích hợp với miền núi như những cơ sở điển hình về các mặt sản xuất nông nghiệp; chăn nuôi, các loại công trình thủy lợi, các công trình công nghiệp và thủ công nghiệp ở địa phương, các hợp tác xã nông nghiệp, các hợp tác xã mua bán, các cơ sở y tế, văn hóa, giáo dục, các xã thôn kiểu mẫu, v.v... Đối với đồng bào vùng cao, thì tổ chức đi tham quan những điển hình tốt về việc thực hiện định cư, định canh, chuyên hướng sản xuất, cải tiến nông cụ, cải tiến kỹ thuật, v.v...

Ngoài ra các địa phương cũng cần tổ chức những cuộc triển lãm về các thành tích của địa phương mình để cho cán bộ và đồng bào trong địa phương đến tham quan học tập.

Các cuộc tham quan liên hoan chiều dài do Ủy ban Dân tộc hoặc các Bộ, các Ban ở trung ương tổ chức cũng cần chú ý làm sao có tác dụng bổ sung và củng cố việc học tập thực tế ở địa phương.

III. ĐỐI TƯỢNG TRIỆU TẬP ĐI THAM QUAN

Các đối tượng triệu tập đi tham quan nói trong các công văn 3.242-NC và 2.222-NC đến nay vẫn không thay đổi, nhưng nói rõ thêm một số trường hợp sau đây để các Ủy ban Hành chính địa phương chú ý khi tổ chức các cuộc tham quan.

Trong các cuộc tham quan học tập kinh nghiệm ở các địa phương thì đối tượng chủ yếu là cán bộ ở các thôn, xã, các đơn vị trực tiếp sản xuất, các lao động tiên tiến, các người có khả năng tiếp thu, phổ biến và áp dụng những kinh nghiệm đã học tập được.

Trong các cuộc tham quan liên hoan chiều dài do các cơ quan trung ương triệu tập thì cần chú ý thêm các thành phần sau đây:

— Ở những vùng trước kia ta chưa có cơ sở cách mạng và kháng chiến, từ hòa bình đến nay, phong trào cũng bình thường, thì có thể chọn đại biểu trong số những người có nhiều thành tích hơn trong các mặt công tác và được nhân dân tín nhiệm.

— Những người có công bảo vệ và giúp đỡ cán bộ cơ sở trong thời kỳ hoạt động bí mật, những